

HỘI GIẢNG KHỐI 3 TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔ THỊ VIỆT HÙNG

Hòa cùng không khí thi đua của cán bộ, giáo viên trong toàn trường, các cô giáo trong tổ chuyên môn khối 3 đã hăng hái lao động, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn tham gia Hội giảng – Hội học lồng ghép thi giáo viên giỏi cấp trường với chủ đề: “**Mỗi giờ dạy là một sự mới lạ, một sự sáng tạo không ngừng**”.

Năm học 2022-2023 là năm khối 3 học CTGDPT 2018. Giáo viên khối 3 đã chủ động bồi dưỡng chuyên môn. Bên cạnh công tác tự bồi dưỡng, tự học, giáo viên khối 3 đã tham gia đầy đủ các buổi tập huấn, sinh hoạt chuyên đề của quận tổ chức; sôi nổi trao đổi bài học trong các buổi sinh hoạt chuyên môn. Chính vì vậy đội ngũ giáo viên khối 3 của nhà trường đã rất tự tin, sáng tạo, linh hoạt trong việc xây dựng nội dung bài dạy cũng như hình thức tổ chức dạy học. Tổ chuyên môn khối 3 đã tổ chức triển khai lại đầy đủ các tiết chuyên đề Quận đã được dự, từ đó rút kinh nghiệm thống nhất phương pháp và hình thức dạy học cho từng môn học, bài học. Với sự chuẩn bị chu đáo, công phu, nghiên cứu sâu nội dung, các cô giáo đều đã sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động dạy – học phát huy năng lực, phù hợp với đối tượng học sinh của lớp mình phụ trách. Các tiết dạy đều xác định đúng mục tiêu cần đạt, học sinh tham gia tích cực, sôi nổi.



Cô giáo Phuong Mai lớp 3A7 với tiết Hoạt động trải nghiệm

Tiết Hoạt động trải nghiệm của cô giáo Phương Mai lớp 3A7 đã mang lại nhiều bất ngờ cho các con học sinh và thầy cô tới dự bởi PPDH đổi mới cô đã mang lại cho các con sự thoải mái, sự sáng tạo, năng động và tính đoàn kết cao, tiết học rất vui vẻ.



Các con HS lớp 3A7 tham gia tiết học Hoạt động trải nghiệm



Cô trò 3A3 với hoạt động nhóm tìm hiểu về sự thay đổi của địa phương



Trò chơi sáng tạo mà cô giáo Y Phương đã đưa vào bài học môn Công nghệ lớp 3A1 khiến cho các bạn nhỏ vô cùng thích thú!

Các tiết dạy được các cô giáo trong khối cùng nhau đầu tư, chuẩn bị kĩ về nội dung, đồ dùng dạy học cũng như các hình thức tổ chức dạy học giúp học sinh dễ dàng tiếp thu kiến thức và hứng thú với mỗi tiết học.



Cô Thu Hà lớp 3A4 với tiết Đạo đức: "Em khám phá bản thân"

Với ưu thế về việc vận dụng các phương pháp dạy học tiên tiến của các giáo viên và sự trang bị máy móc, tranh ảnh, clip minh họa...các tiết học diễn ra đều rất phong phú, hấp dẫn. Học sinh được hoạt động sôi nổi và thực sự cuốn hút vào bài học, say mê và tích cực tìm hiểu bài mới với sự hướng dẫn, gợi mở của giáo viên.



*Cô trò 3A2 say mê hoạt động nhóm thiết kế thông điệp
“ Bảo vệ cảnh đẹp quê hương ”*

Trong tiết dạy cô Nga đã khéo léo gợi mở các bạn học sinh đã cùng với cô giáo thảo luận sôi nổi để rồi các bạn nhỏ lớp 3A2 phát huy sức sáng tạo của mình, từ những vật liệu sẵn có tạo ra những thông điệp ý nghĩa kêu gọi mọi người cùng chung tay “*Bảo vệ cảnh đẹp quê hương*”. Không những thế, đại diện từng nhóm còn xung phong chia sẻ về những ý nghĩa những cảnh vật và con người thể hiện trên thông điệp.



Trong tiết học này, các bạn học sinh lớp 3A2 đã được chơi các trò chơi vô cùng sáng tạo. Bên cạnh đó cô giáo đã cẩn thận chuẩn bị những bức ảnh về ngôi trường Tiểu học Đô Thị Việt Hưng thân thương của các con. Qua đó giúp cho các con có ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp sạch đẹp.

Hội giảng là một trong những hoạt động tích cực và thiết thực khơi dậy phong trào thi đua “**Dạy tốt, học tốt**”, tạo không khí vui tươi, phấn khởi góp phần nâng cao chất lượng dạy học. Đây cũng là dịp để các giáo viên học hỏi lẫn nhau, chia sẻ những kinh nghiệm hay, những bài giảng tốt, những sáng kiến dạy học đạt hiệu quả. Đặc biệt đây là dịp để giáo viên thể hiện niềm đam mê yêu nghề, trách nhiệm đối với học sinh thân yêu. Đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện nghiêm chỉnh mục tiêu nhiệm vụ năm học đã đề ra. Phong trào này đã khơi dậy ngày hội truyền thống của ngành giáo dục. Một ngành mà đang được cả xã hội tôn vinh “*Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý*”. Để xứng đáng với sự tôn vinh ấy, tổ chuyên môn khối 3 trường Tiểu học Đô Thị Việt Hưng đã nỗ lực không ngừng, với tinh thần trách nhiệm cao, với lòng yêu nghề mến trẻ, mỗi ngày lên lớp đều có những tiết học hay như những bông hoa ngát hương chào mừng ngày 8/3 và chào mừng 20 năm thành lập Quận Long Biên./.

Người viết: Phạm Thị Nga – TT tổ 3.